

LỆ THỦY SẴN SÀNG CHO ĐẠI HỘI TDTT HUYỆN LẦN THỨ VIII NĂM 2017

HƯNG NGUYỄN

Đến nay, công tác chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội TDTT huyện Lệ Thủy lần thứ VIII năm 2017 đã được thực hiện một cách chu đáo, kỹ lưỡng và bài bản. Đại hội TDTT huyện Lệ Thủy lần thứ VIII năm 2017 là hoạt động có ý nghĩa chính trị - xã hội lớn của địa phương nhằm mục đích động viên đông đảo nhân dân tích cực tập luyện TDTT, nâng cao thành tích các môn thể thao và tiếp tục duy trì và đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Đại hội TDTT huyện Lệ Thủy năm 2017 được tổ chức 11 môn thể thao, bao gồm: Cờ tướng, đẩy gậy, kéo co, chạy việt dã, bóng bàn, bóng đá, bóng chuyền, bơi lội, đua thuyền, cầu lông và võ cổ truyền. Đại hội tổ chức thi đấu vào 3 giai đoạn nhân dịp các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước. Vào

dịp tháng 02 năm 2017, chào mừng lễ hội Di tích lịch sử chùa Hoàng Phúc lần thứ II, huyện Lệ Thủy đã tổ chức 3 môn thể thao đầu tiên trong chương trình Đại hội là đẩy gậy, kéo co và cờ tướng thu hút đông đảo VĐV tham gia thi đấu đã tạo nên ngày hội thể thao trong quần chúng nhân dân.

Đến thời điểm này, các khâu chuẩn bị cho Đại hội TDTT huyện Lệ Thủy lần thứ VIII năm 2017 đã cơ bản hoàn tất. Để có được kết quả này, ngày 19/12/2016, UBND huyện Lệ Thủy đã có văn bản số 2775 về Kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ sở và Đại hội TDTT huyện Lệ Thủy lần thứ VIII. Đồng thời, ngày 06/01/2017, UBND huyện Lệ Thủy đã ra Quyết định số 59 về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội TDTT huyện Lệ Thủy lần thứ VIII năm 2017. Tiếp đó, để đảm bảo cho Đại hội TDTT từ cơ sở đến cấp huyện thực hiện nghiêm túc, có nội dung phong phú, tạo được ấn tượng sâu sắc và đạt kết quả cao, ngày 14/02/2017, Ban tổ chức Đại hội TDTT huyện Lệ Thủy lần thứ VIII năm 2017 đã có thông báo số 06 về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban tổ chức và các tiểu ban giúp việc. Cụ thể, Ban tổ chức Đại hội TDTT đã phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng cho tất cả 19 ông, bà là ban viên, phó trưởng ban. Theo đó, mỗi ban viên phải trực tiếp phụ trách tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ sở ở 2 xã, hoặc ở các cơ quan, đơn vị, trường học. Ngoài ra, các ban viên phụ trách cơ sở còn có nhiệm vụ động viên các xã, đơn vị tham gia Đại hội TDTT cấp huyện. Ban tổ chức Đại hội TDTT lần



Bể bơi huyện Lệ Thủy được xây dựng để phục vụ tập luyện và thi đấu. Ảnh H.N

Thể dục - Thể thao

thứ VIII huyện Lệ Thủy cũng đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho 3 tiểu ban, gồm tiểu ban thông tin tuyên truyền; tiểu ban đảm bảo, an ninh trật tự, chăm sóc sức khỏe và tiểu ban tổ chức và thi đấu. Về phần lễ khai mạc Đại hội TDTT huyện Lệ Thủy lần thứ VIII năm 2017 là một trong những nội dung quan trọng nên UBND huyện xác định phải tổ chức sinh động, phong phú, an toàn, tiết kiệm, là dịp để biểu dương lực lượng của phong trào TDTT quần chúng, hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Ngày 28/3/2017, Ban tổ chức Đại hội TDTT huyện đã có Kế hoạch số 10 về việc tổ chức lễ khai mạc và thi đấu tại Đại hội TDTT huyện Lệ Thủy lần thứ VIII năm 2017.

Ông Võ Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lệ Thủy cho biết: Nét mới của công tác tổ chức Đại hội TDTT huyện Lệ Thủy lần thứ VIII năm 2017 đó là sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan đơn vị mà thể hiện rõ nét nhất đó là sự phân công trách nhiệm cụ thể, rạch ròi cho 19 cá nhân ở trong Ban tổ chức Đại hội và 17 đơn vị liên quan để tạo sự thống nhất, hiệu quả công việc. Ban tổ chức đã có văn bản hướng dẫn cụ thể Chương trình lễ khai mạc Đại hội tới từng cá nhân, đơn vị liên quan để chủ động nắm bắt, chuẩn bị những cái gì, diễu hành như thế nào... tại ngày khai mạc và trong quá trình tổ chức Đại hội, bởi đây là sự kiện thể thao lớn nhất của huyện. Được biết, tại lễ khai mạc Đại hội TDTT huyện Lệ Thủy năm 2017 có 15 khối diễu hành (mỗi khối diễu hành cử 60 người tham gia) biểu dương lực lượng. Dự kiến lực lượng tham gia chương trình diễu hành và đồng diễn tại lễ khai mạc lên tới 1.500 người. Cùng với chương trình lễ khai mạc, còn có 5 tiết mục đồng diễn với chủ đề “Thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng và quyết thắng”. Hiện tại, các VĐV, các đơn vị liên quan đang tích cực tập luyện để tổng duyệt vào ngày 22/4.

Lễ khai mạc Đại hội TDTT huyện Lệ Thủy lần thứ VIII diễn ra vào lúc 7 giờ ngày 23/4/2017 tại sân Nhà Văn hóa huyện là một sự kiện thể thao lớn trong đời sống tinh thần của người dân Lệ Thủy. Tiếp sau lễ khai mạc, các VĐV bước vào tranh tài ở 5 môn thi đấu của Đại hội, gồm bóng đá nam, điền kinh, bơi lội, cầu lông và bóng bàn.

Nhìn chung đến nay, công tác chuẩn bị cho Đại hội TDTT huyện Lệ Thủy năm 2017 tương đối hoàn tất, từ khâu tuyên truyền, cơ sở vật chất, tổ chức thi đấu, an ninh... được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch. Các thành viên Ban tổ chức đã hướng dẫn các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị tham gia lập danh sách các vận động viên đủ điều kiện tham dự Đại hội và tiến hành đăng ký các môn thi đấu, ban hành Điều lệ chung và Điều lệ chi tiết từng môn thi đấu trong khuôn khổ Đại hội. Có thể nói, với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt và có nhiều điểm sáng tạo, tin rằng, Đại hội TDTT huyện Lệ Thủy lần thứ VIII năm 2017 diễn ra thành công, để lại ấn tượng sâu sắc đối với các vận động viên tham gia và quần chúng nhân dân trong huyện, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phong trào TDTT của địa phương ngày một phát triển.

Ông Nguyễn Dương, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin, Phó Trưởng ban thường trực Ban tổ chức Đại hội TDTT huyện Lệ Thủy lần thứ VIII năm 2017 cho biết: Đến nay mọi công tác chuẩn bị từ sân bãi, biển hiệu, dụng cụ thi đấu, lực lượng tham gia diễu hành, an ninh trật tự và các đơn vị tham gia đều đã sẵn sàng cho lễ khai mạc và thi đấu tại Đại hội. Với sự chuẩn bị công phu, chu đáo các nội dung, tin rằng Đại hội TDTT huyện Lệ Thủy lần thứ VIII, năm 2017 sẽ diễn ra trang trọng, hoành tráng và thành công tốt đẹp ■

H.N